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   รายงานการประชุม 

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่จังหวัดปทุมธานี (DLD Co-ordinator : DLD-C) 
คร้ังที่ 4/2566 

วันพฤหัสบดีที ่27 เมษายน 2566 
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทมุธาน ี

------------------------------ 
ผู้มาประชุม (Onsite) 
 

1 นายณกรณ์ ทินราช ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี 
2 นายสุรเชษฐ์ ปินทิพย์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

การปศุสัตว์ รักษาการปศุสัตว์อำเภอลาดหลุมแก้ว 
3 นายวิโรจน์  ฤทธิ์ฤาชัย ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท 
4 นายศิวัชร พึขุนทด ปศุสัตว์อำเภอสามโคก  รักษาการปศุสัตว์อำเภอธัญบรุี 
5 นายวศิลป์ พงษ์พัฒน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
6 นายนิยม ดาวศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
7 นายจงเจริญ มากสุวรรณ ด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง 
8 นางสาวอารีย์ สว่างญาต ิ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
9 นางสาวเข็มทอง ไชยทน เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัตงิาน 

 
ผู้มาประชุม (Online) 

1 นายไพรัตน์ รุ่งสว่าง ปศุสัตว์อำเภอคลองหลวง  
รักษาการปศุสัตว์อำเภอหนองเสือ 

2 นายเทพฤทธิ์ ทับบุญมี ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  ปทมุธานี 
3 นายอนุ เมฆฉาย ปศุสัตว์อำเภอลำลูกกา 
4 นายอำนวย ธรรมลังกา ปศุสัตว์อำเภอเมืองปทุมธานี 
5 นายปุริษ  ออคูณสวัสดิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 
6 นายอภิชาต ชูศักดิ์เหลือง เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  
  นายณกรณ์ ทินราช ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนนโยบาย
ของกรมปศุสัตว์ DLD-C ครั้งที่ 4/2566 วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดปทุมธานี ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
1.1 กำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ฯ 

กำหนดการจัดประชุมในครั้งต่อไป หลังการประชุมคณะกรมการจังหวัดปทุมธานี 1 วัน โดย
ประชุมวันเดียวกันกับการประชุมประจำเดือนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 5/2566 ประชุมในวันที่ 30    
พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
           /1.1.3 กลุ่มพัฒนาสุขภาพฯ... 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
     ประธานเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ให้

ที่ประชุม  รับรอง หากมีข้อแก้ไขโปรดแจ้งมาที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ภายในวันที่ 15 
พฤษภาคม 2566 ในวันนี้ขอให้ที่ประชุมรบัรองรายงานการประชุมก่อน 
 

มติที่ประชุม  รบัรองรายงานการประชุม 
 

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องที่เสนอให้ท่ีประชุมทราบ 
   3.1 ผลการดำเนนิงานการของหน่วยงานในพืน้ทีจ่ังหวัดปทุมธาน ี
         3.1.1 สรุปผลการดำเนนิงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองปทุมธานี 

    โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ  จะมีการคัดเลือกโค-กระบือ 
เข้าโครงการฯ ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด เมื่อได้โค-กระบือเข้าร่วมโครงการฯ ตรวจสอบเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ หลัง
โค-กระบือเข้าวันที่ 3 ทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย เข็มที่ 1 และวัคซีนเฮโมรายิเซปติซีเมีย ทดสอบวัณโรคใน
โค-กระบือ รอผลการทดสอบ 5 วัน และกักสัตว์ 28 วัน ก่อนการเคลื่อนย้ายให้กับเกษตรกร รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม                                
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
        ประธานฯ ให้ทำรายงานกระบวนการขั้นตอนการทำงานทั้งของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอและสำนักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด นำเสนอในที่ประชุมทราบ กรมปศุสัตว์ ขอให้สำนักงานปศสุัตว์อำเภอควบคมุและป้องกันโรคระบาดสัตว์
ของโค-กระบือที่เข้าโครงการธนาคารโค-กระบือ และตีเบอร์ (ตัวเลข 1) สำหรับโค-กระบือที่ส่งเข้าในโครงการธนาคารฯ 
บริเวณสะโพกด้านซ้าย 
 

         3.1.2 สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสตัว์ชัยนาท  
                  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท สนับสนุนเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ให้กับสำนักงานปศุ
สัตว์จังหวัดปทุมธานี วันที่ 27 เมษายน 2566 แนะนำให้หว่านเมล็ดพันธุ์ก่อนฤดูฝน พ้ืนที่หว่านต้องเป็นที่ดอน เมื่อ
หว่านแล้วให้ไถดินกลบ ในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสมในการหว่านกลบ เมื่อได้เมล็ดมาให้รีบดำเนินการ ไม่ควรเก็บ
นานในอุณภูมิปกติ เพราะความงอกต่ำ ส่วนหญ้าแพงโกลา กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการจัดสรร  
 

        ประธานฯ แจ้งให้ปศุสัตว์อำเภอจัดทำแผนและแจ้งศูนย์วิจัยฯ ชยันาท เพ่ือออกมาร่วมปฏิบัติการ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
         3.1.3 สุรปผลการดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

     ขอคำปรึกษาและข้อเสนอแนะ แนวทางในการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายของ
กรมปศุสัตว์ระดับพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี กลุ่มส่งเสริมฯ ขอเสนอการนำเสนอการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยและกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม อาสาปศุสัตว์ เกษตรกรรายย่อย และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  
 

        ประธานฯ เสนอให้เจาะจงเฉพาะงาน อาทิเช่น การปลูกพืชอาหารสัตว์ ในแต่ละอำเภอ มีการดำเนินการ
อย่างไร ผลการดำเนินการเป็นอย่างไร และมีการติดตามผลการดำเนินการอย่างไร รว่มกับปศุสตัว์อำเภอทุกอำเภอและ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสตัวช์ัยนาท 
        หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ   เสนอเรื่อง พ้ืนที่การปลูกหญ้าเพ่ือลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 
        ผอ.ศนูย์ฯอาหารสตัว์ชัยนาท ทางศูนย์ฯ จะสนับสนนุเจ้าหน้าที่เข้ามาให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา ในการ
ปลูกพืชอาหารสตัว ์
        ปศุสัตว์อำเภอสามโคก  เสนอให้มีพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกร เพ่ือทีเ่กษตรจะได้รับฟังคำแนะนำในการปลูก 
 

มติที่ประชุม  รบัทราบ 
          /3.1.4 สรปุผลฯ ... 



3 
 

 
         3.1.4 สรุปผลการดำเนนิงานของหัวหน้าด่านกักกันสตัว์ลาดกระบัง 
        การปฏิบัติงานในการตรวจสอบห้องเย็นเก็บเนื้อสัตว์ ได้ดำเนินการเข้าไปตรวจสอบห้อง
เย็นฯ ในพ้ืนที่อำเภอคลองหลวง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ด่านกักกันสัตว์ลาดกระบังร่วมกับกองสารวัตรและกักกัน
สัตว์ และด่านข้างเคียงอีก 6 หน่วยงาน อายัดเนื้อสัตว์ที่ไม่สามารถแสดงแหล่งที่มา จำนวน 100 ตัน ได้แจ้งให้
ผู้ประกอบการนำหลักฐานมาแสดงภายใน 15 วัน หากไม่สามารถนำมาแสดงได้ ก็จะมีการทำลาย ดำเนินคดีต่อไป ส่วน
ใหญ่ที่พบเป็นเนื้อโคและกระบือที่มาจากอินเดีย  และ วันที่ 18 เมษายน 2566 ได้ลงพ้ืนที่เข้าตรวจสอบอีกครั้ง ไม่
สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ จึงประสานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพ้ืนที่เพ่ือขอเข้าตรวจสอบ ผลจากการตรวจสอบ 
พบเนื้อสัตว์ที่ไม่สามารถแสดงแหล่งที่มาได้ 12 ตัน ขั้นตอนในขณะนี้รอให้ผู้ประกอบการนำเอกสารหลักฐานมาแสดง
แหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ หากไม่มาแสดงหลักฐาน ทางด่านฯ ดำเนินการตามขั้นตอนของทางกรมปศุสัตว์ต่อไป 
         

        ประธานฯ ขอสอบถาม ในการเข้าตรวจสอบนั้น ต้องแจ้งให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่รับทราบ
หรือไม ่
        หัวหน้าดา่นฯ   ทางด่านฯเองก็ไม่ได้รับการแจ้งก่อนล่วงหน้า เพราะเนื่องจากวา่อาจมีข่าวการตรวจสอบ
หลุดออกไปให้ผู้ประกอบการทราบ ทำให้การตรวจสอบไม่ประสบผลสำเร็จได ้
        ขอให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมเรื่องเนื้อสัตว์ จากการตรวจสอบ เป็นเนื้อมาจากอินเดีย ส่วนช่องทาง
การนำเข้ายังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการสอบสวนขยายผล มีรถบรรทุกนำเนื้อสัตว์มาจำหน่ายในชุมชน ผู้ที่มาซื้อ(ลูกค้า) มี
ทั้งรายย่อย และรายใหญ่ ลักษณะการจำหน่าย แบ่งบรรจุขายทางออนไลน์ทั่วประเทศ  
 

มติที่ประชมุ รับทราบ 
 

         3.1.5 สรุปผลการดำเนนิงานของกลุ่มพัฒนาคณุภาพสินค้าปศุสตัว์ 
     กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหลวง สำนักงาน

ปศุสัตว์อำเภอธัญบุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอลำลูกกา ได้มีการสุ่มตรวจตัวอย่างจากร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์เพ่ือ
ตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง ในอำเภอคลองหลวง อำเภอธัญบุรี และอำเภอลำลูกกา โดยได้ขอดูเอกสารต้นทางต่างๆ ผลจาก
การตรวจสอบร้านจำหน่ายตลาดในอำเภอธัญบุรี พบว่า เจอสารเร่งเนื้อแดงจากการสอบย้อนกลับพบว่าเนื้อสัตว์มาจาก
จังหวัดกาญจนบุรี และได้ตรวจเนื้อสัตว์จาก Modern trade แห่งหนึ่ง พบสารเร่งเนื้อแดงจากเนื้อดังกล่าว ต้นทางมาจาก
จังหวัดสุพรรณบุรี  ตลาดไทย พบสารเร่งเนื้อแดง 1 ตัวอย่าง ต้นทางมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้ทำหนังสือชี้แจงให้
ปศุสัตว์เขต 1 ทราบแล้ว และในรอบ 2/2566 จะเน้นในเรื่องของการตรวจสอบการนำเข้าเนื้อเถื่อนในพ้ืนที่อำเภอคลอง
หลวง 

 

        ประธานฯ กำชับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสนิคา้ และปศุสัตว์อำเภอ ติดตาม ตรวจสอบ รายงานให้ปศุสัตว์
จังหวัดทราบด้วย 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
     ไม่มี 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
          /ระเบียบวาระที่ 5 ฯ... 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
   ในการประชุมครั้งต่อไปขอให้หน่วยงานนำเสนอดังนี ้
  5.1 ศูนย์วจิัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชยันาท เรื่อง เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภยัพิบัติด้านการ
ปศุสัตว์ รว่มกับกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
  5.2 ด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสตัว์ เรื่อง การนำเข้าเนื้อสัตว์และการ
เคลื่อนย้าย 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 

 

 

                 (นางสาวเข็มทอง ไชยทน) 
               เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
              ผู้จดรายงานการประชุม  
 
          
 
            (นายณกรณ์ ทินราช) 
              ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ    


